
HVERFISRÁÐ LAUGARDALS 
 
Ár 2018, mánudaginn 23. april, kl. 16.00 var haldinn 164. fundur hverfisráðs Laugardals. Fundurinn 
var haldinn í þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis að Efstaleiti 1. Viðstödd voru: Heiðar Ingi 
Svansson formaður, Sandra Berg Cepero, Kristín Elfa Guðnadóttir, Sigríður Jóhannsdóttir (fyrir 
Bjarna Jónsson), Elín Engilbertsdóttir og Sigurður Þórðarson áheyrnarfulltrúi. Starfsmenn og aðrir 
sem sátu fundinn: Sigtryggur Jónsson framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvar og Helga Margrét 
Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri sem ritaði fundargerð.  

 
Þetta gerðist: 

 
1. Fram fer kynning á úrvinnslu hugmynda í verkefninu Hverfið Mitt.  

 
Bragi Bergsson tekur sæti á fundinum undir þessum lið. 

 
2. Lagt fram bréf frá skólaráði Laugalækjarskóla til Dags B. Eggertssonar borgarstjóra, dags. 3. 

april 2018, þar sem skólaráð óskar eftir bættri aðstöðu með nýbyggingu með íþróttasal, 
kennslustofum og félagsaðstöðu við skólann. 
Frestað. 

 
3. Lagt fram erindi frá foreldrafélögum í Leikskólanum Hofi og Leikskólanum Laugasól og 

foreldrafélögum í Laugaslækjarskóla, Laugarnesskóla og Langholtsskóla, dags. 12. april 
2018, með ýmsar ábendingar vegna Secret Solstice tónlistarhátíðarinnar sem haldin verður í 
júní n.k.. 
Frestað 

 
Fundi slitið kl. 18.10 

 
Heiðar Ingi Svansson 

 
Sandra Berg Cepero Sigríður Jóhannsdóttir 
Elín Engilbertsdóttir Kristín Elfa Guðnadóttir 


